

**แอป myMerlinPulse™**  
**ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ**  
**เวอร์ชันวันที่: มกราคม 2024**

**Abbott** ให้บริการแอป myMerlinPulse™ ("แอป") สำหรับเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝังที่ได้รับจากเรา (รวมถึงเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝัง Avant™, Neutrino™, Gallant™ และ Entrant™ ("อุปกรณ์") หากมีให้บริการ) ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายดูแลผู้ป่วย Merlin.net™ ("**Merlin.net**") (รวมกันเรียกว่า "บริการ") ผ่านทางบริษัทในเครือของตนในท้องถิ่น เพื่อให้แพทย์หรือคลินิกสามารถตรวจติดตามและตั้งโปรแกรมเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝังจากระยะไกล และให้การรักษายาบาลแก่คุณได้ คลินิกของคุณได้ทำข้อตกลงกับ Abbott เพื่อให้บริการเครื่องพร้อมกับ Merlin.net ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสถานะของหัวใจของคุณ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะเรียกบริษัทในเครือของ Abbott ในท้องถิ่นที่ให้บริการแก่สถานที่ตั้งหลักของคลินิกที่เกี่ยวข้องว่า "**Abbott**" และจะเป็นผู้ให้บริการ Merlin.net แก่คลินิกของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("**ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว**") อธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการบริการ และสิ่งที่เราทำเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เราเข้าใจว่ามีข้อมูลจำนวนมากรวมอยู่ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราต้องการให้ข้อมูลสรุปสั้น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการ ปกป้อง เก็บรักษา จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+เกี่ยวกับบริการ** และ **+ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มด้านล่าง

**บทสรุปนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด คุณจะต้องอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง เพื่อให้เข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร**

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณตั้งค่าแอป ซึ่งรวมถึงวันเดือนปีเกิดของคุณและหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ เราใช้ที่อยู่ อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างการจับคู่กับเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจของคุณ แอปนี้ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณมาที่เรา และถ้าคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราจะเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับคำขอสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคของคุณแยกต่างหาก เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณกรอกลงใน Merlin.net ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** และ **+บทบัญญัติเฉพาะประเทศ** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มด้านล่าง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ: (1) ให้บริการแก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบ การระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ เราดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูล ในสถานการณ์จริง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott**, **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ**, **+การวิจัย**, **+การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มด้านล่าง

เรากำลังบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตัวอย่างเคร่งครัด และจะไม่ขายข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการค้าของเรา เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของเราเพื่อช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับการบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อดำเนินการวิจัย หรือ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา/วินิจฉัยและวิเคราะห์ในวงกว้างเพื่อตรวจสอบปัญหาในเชิงระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา** และ **+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott** เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มด้านล่าง

ในกรณีที่ตำแหน่งของคุณให้สิทธิ์บางประการแก่คุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+วิธีการสำหรับผู้ไใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาหรือในระบบระดับภูมิภาคในยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การจัดเก็บข้อมูล** และ **+การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มตามลิงก์ด้านล่าง นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณตรวจสอบ **+บทบัญญัติเฉพาะประเทศ** เนื่องจากอาจมีบทบัญญัติเพิ่มเติมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่

โปรดติดต่อและส่งคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับบริการไปที่คลินิกของคุณในครั้งแรก คลินิกของคุณคือ 'ผู้ควบคุม' ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อพวกเขาให้การรักษายาบาลแก่คุณ เราเป็น 'ผู้ประมวลผล' ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของพวกเขาเพื่อให้บริการแก่คุณและคลินิกของคุณ หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลถึงเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com) หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรป

ของเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรปของ Abbott และข้อมูลติดต่อที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ สามารถดูได้ที่ [www.EU-DPO.abbott.com](http://www.EU-DPO.abbott.com) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+ติดต่อเรา** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มตามลิงก์ด้านล่าง

หากเราปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เราจะแจ้งเตือนคุณทางอีเมลหรือแอปเมื่อคุณใช้แอปครั้งต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้** ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มด้านล่าง

หากต้องการดูประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม ให้คลิกลิงก์สำหรับภูมิภาคของคุณ:

สหรัฐอเมริกา: <https://www.cardiovascular.abbott/us/en/policies/mymerlinpulse-app-privacy.html>

นอกสหรัฐอเมริกา: <https://www.cardiovascular.abbott/int/en/policies/mymerlinpulse-app-privacy.html>

™ คือ เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Abbott

© 2024 Abbott สงวนลิขสิทธิ์

**myMerlinPulse™**  
**ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ**  
**เวอร์ชันวันที่: มกราคม 2024**

**Abbott** ให้บริการเครือข่ายดูแลผู้ป่วย Merlin.net™ ("**Merlin.net**") ผ่านทางบริษัทในเครือของตุนในท้องถิ่น คลินิกของคุณได้ทำข้อตกลงกับ Abbott เพื่อให้บริการเครื่องพร้อม Merlin.net ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสภาวะของหัวใจของคุณ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะเรียกบริษัทในเครือของ Abbott ในท้องถิ่นที่ให้บริการแก่สถานที่ตั้งหลักของคลินิกที่เกี่ยวข้องว่า "**Abbott**" "**เรา**" "**พวกเรา**" และ "**ของเรา**" และจะเป็นผู้ให้บริการ Merlin.net แก่คลินิกของคุณ Abbott ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือ myMerlinPulse™ ("**แอป**") (รวมกันเรียกว่า Merlin.net และเรียกแอปว่า "**บริการ**")

เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott เมื่อคุณใช้บริการ

โปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบก่อนลงทะเบียนเพื่อใช้แอปนี้ เนื่องจากประกาศนี้เกี่ยวข้องกับ การประมวลผล การถ่ายโอน และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดย Abbott และบริษัทในเครือบางแห่งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ ประกาศยังใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา หากจำเป็น เพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลหรือเก็บรวบรวมโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาอื่น ๆ ของ Abbott หรือผ่านวิธีการอื่น เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ ของ Abbott ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อื่น ๆ ของ Abbott การใช้ Merlin.net และนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของแพทย์ของคุณอาจนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลหรือเก็บรวบรวมผ่านวิธีการเหล่านี้

โดยการลงทะเบียนและใช้งานแอปนี้ คุณยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณ:

- ยืนยันว่าคุณมีอายุบรรลุนิติภาวะสำหรับการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ
- ตกลงในนามของคุณหรือในนามของบุคคลอื่นที่คุณมีสิทธิ์ที่แท้จริงในการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามกฎหมาย

**โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าคุณใช้แอปนี้และบริการภายใต้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว และภายใต้ การประมวลผลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (วรรคนี้ไม่มีผลใช้กับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สหราชอาณาจักร ("UK") และสวิตเซอร์แลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างในหัวข้อภูมิภาค)**

กรณีที่คุณพำนักอาศัยกำหนดไว้ การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าให้คุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ ABBOTT ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ความยินยอมของคุณมอบให้ตามเจตจำนงโดยอิสระของคุณและคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ABBOTT

**+เกี่ยวกับเรา**

Abbott เป็นผู้ผลิตแอปและเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝัง รวมถึงเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝัง Avant™, Neutrino™, Gallant™ และ Entrant™ ("**อุปกรณ์**") หากมีให้บริการ และ Abbott เป็นผู้ให้บริการ Merlin.net แก่คลินิกของคุณ ผ่านทางบริษัทในเครือของตุนในท้องถิ่น

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการรักษาพยาบาลให้แก่คุณ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบวิธีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวและดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนผ่านบริการสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ การอ้างอิงถึง 'ผู้ควบคุม' อิงตามคำจำกัดความในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของ EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และมีความหมายเทียบเท่ากับคำที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากเกี่ยวข้อง

Abbott เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ: (1) ให้บริการแก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริการ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดย Abbott**

#### **+เกี่ยวกับบริการ**

Merlin.net คือ ระบบการดูแลระยะไกล ซึ่งเก็บข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์ของคุณผ่านทางบริการ

บริการช่วยให้สามารถส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ และอัปโหลดผ่านแอปไปยังฐานข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัยของ Abbott ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับประสิทธิภาพและสถานะของอุปกรณ์ของคุณเป็นประจำ รวมถึงผลของอุปกรณ์ที่มีต่อสุขภาพของคุณ เพื่อตรวจติดตามสภาวะของคุณจากระยะไกลผ่านทาง Merlin.net บริการนี้ช่วยให้บริการทางการแพทย์ตรวจติดตามสภาวะของหัวใจของคุณและ/หรือปรับเปลี่ยนการรักษาโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปคลินิกด้วยตนเองบ่อย ๆ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้บริการนี้ได้ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะต้องลงทะเบียนคุณใน Merlin.net และคุณต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ เมื่อคุณกรอกวันเกิดและหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ของคุณลงในแอปแล้ว คุณต้องจับคู่แอปกับอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับแอปอื่นอีกครั้งหลังจากการลงทะเบียนครั้งแรก คุณจะต้องได้รับรหัสเปิดใช้งานด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกให้ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เมื่อคุณกรอกรหัสเปิดใช้งานนี้ในแอปแล้ว คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับแอป แอปจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตั้งค่าเสร็จ แอปจะส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ของคุณไปที่ Merlin.net เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณได้จากระยะไกล

ตัวแทนของเราอาจติดต่อคุณหลังจากที่คุณฝังอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการใช้แอป รวมถึงการตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การจับคู่แอปกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

#### **+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ**

เมื่อคุณใช้แอป จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

- หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์และวันเกิดของคุณ
- ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งรหัสเปิดใช้งานให้คุณได้
- ข้อมูลวัน เดือน และเวลาที่ส่งจากอุปกรณ์ของคุณไปยัง Merlin.net
- ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของคุณ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า พารามิเตอร์ และการวินิจฉัยจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งไปยัง Merlin.net เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตรวจสอบ
- รายงานเป็นระยะ ซึ่งระบุวิธีที่อุปกรณ์ของคุณโต้ตอบกับแอปและวิธีที่แอปโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ของ Abbott ตั้งแต่รายงานครั้งล่าสุด
- ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของแอป รวมถึงรายงานความผิดพลาด และ
- รายงานบันทึกเป็นระยะ ซึ่งบันทึกกิจกรรมแอปนับตั้งแต่รายงานการบำรุงรักษาครั้งล่าสุด

แอปจะเชื่อมโยงและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณไปยัง Merlin.net บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณกรอกในตอนเช้าสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ รุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่บังคับ ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ ภาษาที่ต้องการ ความคิดเห็นทางคลินิก และฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ วันที่ทำการรักษาและการส่งข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของคุณ หมายเลขผู้ป่วยที่คลินิกกำหนดหรือสิ่งระบุตัวตนอื่น ๆ ของผู้ป่วย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณอาจป้อนข้อมูลสำหรับการติดต่อคุณในกรณีฉุกเฉินให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ คุณสามารถเลือกว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินก็ได้ โดยหากให้ข้อมูล

คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณเพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณ Abbott อาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อสนับสนุนและคงไว้ซึ่งบริการ

#### **+ การใช้ข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์**

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลของคุณและจะกรอกข้อมูลของคุณลงใน Merlin.net ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้บริการเพื่อช่วยตรวจสอบติดตามอุปกรณ์และแจ้งหาวะการเตือนของหัวใจของคุณ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้รับประเภทข้อมูลที่อาจส่งผลให้มีการปรับอุปกรณ์ของคุณหรือขอนัดหมายให้คุณเข้ามาพบแพทย์

ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้การรักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยการตรวจสอบติดตาม รวมถึงการปรับอุปกรณ์และแจ้งหาวะการเตือนของหัวใจของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการให้การรักษาพยาบาลแก่คุณ
- เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Abbott เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบริการ รวมถึงเพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางคลินิก เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดตหรือการแก้ไขปัญหาบริการ หรือการตีความข้อมูล และ
- ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น

#### **+ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ**

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในฐานะผู้ประมวลผลในนามของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ การประมวลผลดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- ให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ในการตรวจสอบติดตามอุปกรณ์ รวมถึงแจ้งหาวะการเตือนของหัวใจของคุณ
- ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและทางคลินิกแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดต หรือ การแก้ไขปัญหา หรือ
- เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อช่วยในการตีความข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

เราอาจให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณหรือคลินิกที่ตั้งอยู่ใน สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามีการดำเนินงานในประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ หรือศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ ของเราที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คอสตาริกา และ/หรือมาเลเซีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้บุคคลอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือทางคลินิกแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ ในกรณีที่เรานำบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเราในการให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ เราจะใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การอ้างอิงถึง 'ผู้ประมวลผล' อิงตามคำจำกัดความในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และมีความหมายเทียบเท่ากับคำที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากเกี่ยวข้อง

#### **+ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott**

Abbott ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในฐานะผู้ควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้แอปปลายทาง
- เพื่อเก็บบันทึกการติดต่อของคุณกับ Abbott เมื่อคุณติดต่อ Abbott โดยตรงเกี่ยวกับบริการ
- เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ

- ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับควบคุมการใช้และการจำแนกประเภทเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังเครื่องมือแพทย์หลังการวางจำหน่าย การจัดการคุณภาพ รวมถึงการพัฒนา และการปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
- พิสูจน์ ใช้สิทธิ์ หรือแตกต่างตามกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็น และ
- กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น

เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net และในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดคุณได้ให้ความยินยอมแก่ Abbott อย่างชัดเจนในการลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการวิจัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ **+การวิจัย**

นอกเหนือจากการประมวลผลข้างต้น Abbott อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ต่อเมื่อคุณยินยอมให้ Abbott ดำเนินการเท่านั้น โปรดดูแบบยินยอมให้ใช้ข้อมูลของ Merlin ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้

การอ้างอิงถึง 'ผู้ควบคุม' อิงตามคำจำกัดความในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของ EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และ มีความหมายเทียบเท่ากับคำที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากเกี่ยวข้อง

### **+ การจัดเก็บข้อมูล**

เราได้รับข้อมูลที่ส่งโดยแอปและอุปกรณ์ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาหรือในระบบระดับภูมิภาคในยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศนอก EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา ในกรณีของ EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบระดับภูมิภาคในสหภาพยุโรป (หากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลในระบบนี้) หรือในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา

นับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2023 ในกรณีของผู้ให้บริการทางการแพทย์ใน EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระดับภูมิภาคในสหภาพยุโรปนั้น Abbott จะใช้ Microsoft Azure เพื่อโฮสต์ข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์ของคุณผ่านทางแอปนี้ และหากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณอยู่ในประเทศสมาชิกของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร แอปจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในอาณาเขตของสหภาพยุโรป ในกรณีของผู้ใช้ชาวฝรั่งเศส Microsoft Azure ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสุขภาพดิจิทัลของฝรั่งเศส (Agence du Numérique Santé) ในการโฮสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยัง Merlin.net อาจได้รับการโฮสต์ในประเทศที่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณมากที่สุด หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งและโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ Merlin.net นั้นมีการนำไปใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ ข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำการโฮสต์ ซึ่งอาจไม่เทียบเท่ากับกฎหมายของประเทศของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ Abbott ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่เหมาะสมมาปฏิบัติ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกของเรา และเซิร์ฟเวอร์ใดที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล** และ **+การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน**

### **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ**

Abbott อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นไปได้เราจะลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ Abbott จะเก็บข้อมูลนี้ไว้อย่างปลอดภัยและจะไม่นำมาใช้ในการระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลด้วยชื่อหรือ ที่อยู่อีเมล ยกเว้นในกรณีที่เรายูกายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายให้รวมข้อมูลนี้ ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย เราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

ข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่ง Abbott จะใช้ข้อมูลนี้ มีดังนี้:

- เพื่อรับรองความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์และการพัฒนาในอนาคต
- เพื่อติดตามและปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์และระบบ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดต และเพื่อให้ Merlin.net และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย
- เพื่อทำการวิเคราะห์ในวงกว้างในการตรวจหาปัญหาเชิงระบบเพื่อสาธารณสุขประโยชน์ในด้านสาธารณสุข
- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งพีเจเออร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อทดสอบและปรับปรุง Merlin.net และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
- ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อความมั่นคงของชาติหรือโรคระบาด การดำเนินคดี คำสั่งศาล คำขอของรัฐบาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อเรา หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้าของเรา สาธารณชน Abbott หรือบุคคลอื่น ๆ และเพื่อใช้ พิสูจน์ หรือปกป้องสิทธิ ตามกฎหมายของ Abbott หรือที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงที่สงสัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ การละเมิดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง

เราใช้คำว่า 'ลบการระบุตัวตน' และ 'ใช้นามแฝง' เทียบเท่ากัน รัฐบาลบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพของสหรัฐ (HIPAA) อธิบายว่าข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเป็นข้อมูลที่ 'ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้' ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (2016/679) (GDPR) ระบุ 'การใช้นามแฝง' เป็น 'การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประกอบเป็นข้อมูลที่จำเพาะกับเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป หากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม' ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ คือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องบุคคลและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลนั้น และข้อมูลประเภทนี้มักจะอยู่นอกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR ได้ที่ **+EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย** ด้านล่าง **+การวิจัย**

กรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ Abbott จะขอความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง เพื่ออนุญาตให้เราลบการระบุตัวตนหรือใช้นามแฝง รวมและ/หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

หากชุดข้อมูลนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย ข้อมูลจะไม่รวมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของคุณ เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะสามารถใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือนามแฝงเพื่อระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลได้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยอาจรวมถึงรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ ช่วงเวลาระหว่างวันที่ทำการฝังอุปกรณ์ และวันที่มีการนัดตรวจในลำดับถัดไป วันที่ทำการฝังอุปกรณ์ และข้อมูลประชากร เช่น สถานที่พักอาศัยและอายุ

เราดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่ลบการระบุตัวตนหรือข้อมูลที่ใช้นามแฝง หรือข้อมูลรวม ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือข้อมูลไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

- เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์และระบบตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ และเพื่อให้มีการพัฒนาการรักษาภาวะความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณสุข
- เพื่อดำเนินการวิจัย เพื่อวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการ และวิธีการจัดหาและใช้บริการ
- เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของบริการและการอัปเดต รวมถึงการตรวจติดตามและการเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบริการดังกล่าว
- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งพีเจเออร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อทดสอบและปรับปรุงบริการและเครื่องมือแพทย์ของเราสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ทางสถิติ และการสำรวจ และ
- เพื่อสาธารณสุขประโยชน์ในด้านสาธารณสุข รวมถึงในส่วนที่บริการและเครื่องมือแพทย์มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายคืนหรือมีสิทธิได้รับประกันสังคม ประกัน หรือเงินทุนสาธารณะ

กรณีที่มีการขอความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเรา การถอนความยินยอมใด ๆ จะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลที่ขอบด้วยกฎหมายที่อ้างอิงจากความยินยอมของคุณก่อนการถอนความยินยอม และโปรดทราบว่ากรณีที่ถอนความยินยอม Abbott จะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอนความยินยอมเท่านั้น Abbott จะยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาที่ทำกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณหรือข้อผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ**

หากคุณเคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกและตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด จะมีการขอให้คุณให้ความยินยอม หลังจากกรับทราบข้อมูลแยกต่างหากแก่คุณวิจัยก่อนเริ่มทำการวิจัยใด ๆ และการเข้าร่วมของคุณ

เป็นความสมัครใจทั้งสิ้น การวิจัยในหัวข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIPAA ได้ที่ **+สหรัฐอเมริกา** ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR ได้ที่ **+EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย** ด้านล่าง

#### **+ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมได้จากอุปกรณ์ของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดเจ็ด (7) ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายของคุณ (กล่าวคือ วันที่คุณใช้อุปกรณ์และ/หรือแอปของคุณครั้งสุดท้าย) ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

หัวข้อ **+การลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net** อธิบายวิธีขอให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกลบข้อมูลของคุณออกจากเครือข่ายดูแลผู้ป่วย Merlin.net

#### **+ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา**

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้:

- เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้จัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อจัดหา คงไว้ ให้บริการ และสนับสนุนบริการเท่านั้น Abbott อาจใช้ Microsoft Azure เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณขณะใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ในกรณีที่เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้จัดการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเราในการจัดหาบริการ เราจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและปลอดภัย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น
- หากเป็นไปได้ Abbott จะใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการรายงานข้อผิดพลาดของระบบ เพื่อให้เราสามารถสนับสนุนและปรับปรุงบริการ และในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่ส่งไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- Android กำหนดให้ต้องมีการอนุญาตสำหรับบริการระบุตำแหน่งเพื่อเชื่อมต่อแอปกับอุปกรณ์ Bluetooth®<sup>1</sup> บริการระบุตำแหน่งของ Google จะรวมพีเออร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำของผู้ใช้ รวมถึงสัญญาณ GPS เซ็นเซอร์อุปกรณ์ จุดที่เข้าถึง Wi-Fi และหมายเลขระบุเสาสัญญาณ ข้อมูลนี้จะเก็บรวบรวมโดย Google หากผู้ใช้อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google เกี่ยวกับข้อมูลนี้ได้ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือสำหรับ Android เราจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาจากบริการระบุตำแหน่งของ Google
- เราจะไม่ขายหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย การรวบรวม หรือการถ่ายโอนสายหรือแผนกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้บริการแก่คุณอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือไม่ระบุชื่อกับบริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกและหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศ หรือผู้ให้บริการประกัน เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของบริการหรือตามที่กำหนดไว้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลนี้จะไม่นำมาใช้ในการระบุตัวคุณเป็นรายบุคคล
- เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ หรือหากกฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ หากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากคุณที่เราเชื่อว่าเป็นสำหรับการสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงที่สงสัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ การละเมิดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่น และอาจเข้าถึงโดยรัฐบาล ศาล ข้อบังคับตามกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศอื่น ๆ

#### **+ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล**

Abbott ได้นำการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้ภายในบริการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือมีขอบด้วยกฎหมาย หรือการสูญเสียโดยเจตนา การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการเข้าถึง

ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ของคุณจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งออกเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะยังคงปลอดภัยและเป็นความลับ บริการจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับโปรไฟล์ผู้ป่วย และเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก



รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณ และเข้าถึงได้ผ่านทาง การระบุตัวตน และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น Abbott ได้นำการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใน Abbott เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรวมที่ใช้ตามแผนและไม่ระบุตัวตน

เราใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® 4.0 ขึ้นไป เพื่อส่งชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ iOS หรือ Android ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดที่ได้จากอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งผ่านทางเทคโนโลยี Bluetooth

โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งาน ในระหว่างช่วงการบำรุงรักษาตามปกติ

#### **+ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน**

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านทางบริการอาจถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคลินิกของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหรัฐอเมริกาอาจไม่ได้เสนอการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายใน EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือ สวิตเซอร์แลนด์ และข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณและ Abbott จะเข้าทำสัญญาตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป และขอเพิ่มเติมของสหราชอาณาจักรสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศในกรณีของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับคำขอให้แสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Abbott ในสหรัฐอเมริกา

หากคุณติดต่อเราโดยตรงและขอความช่วยเหลือทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) อาจสามารถเข้าถึงโดยทีมช่วยเหลือจากทางไกลของเราในสหรัฐอเมริกา สวีเดน (หรือสถานที่อื่น ๆ ในยุโรป) คอสตาริกา และ/หรือมาเลเซีย การถ่ายโอนข้อมูลภายใน Abbott ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ โปรดดูบทบัญญัติเพิ่มเติมใน **+ บทบัญญัติเฉพาะประเทศ** ซึ่งใช้กับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่

โดยการใช้ออปชั่นนี้และโดยการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและความยินยอมนี้ เรากำลังแจ้งให้คุณทราบถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา สวีเดน (หรือสถานที่อื่น ๆ ในยุโรป) คอสตาริกา และ/หรือมาเลเซีย และเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นในกรณีพิเศษเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอการสนับสนุนใด ๆ ของคุณหรือการร้องขอจากแพทย์ของคุณ ประเทศเหล่านี้อาจไม่ได้เสนอการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

#### **+ วิธีที่ Abbott ส่งข้อมูลการตลาดและสาระสำคัญอื่น ๆ**

เราจะไม่ส่งโฆษณาหรือข้อมูลการตลาดให้คุณโดยเจตนา เว้นแต่คุณจะเลือกรับการสื่อสารประเภทนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของเรา

Abbott และบริษัทในเครือหรือผู้ออกใบอนุญาตจะไม่ส่งโฆษณาหรือข้อมูลการตลาดให้แก่เด็กโดยเจตนา

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อการตลาดโดยตรง

โปรดทราบว่าเราอาจส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการตลาด แต่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตแอปและบริการที่จำเป็น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

#### **+ วิธีที่ Abbott ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก**

ผู้ป่วยเด็กสามารถลงทะเบียนใน Merlin.net โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก บิดามารดา/ผู้ปกครองสามารถหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกและขอให้ลบบัญชีออก การดำเนินการนี้จะลบบัญชี Merlin.net ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก แต่เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

#### **+ วิธีการสำหรับผู้ใส่แต่ละราย ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ**

ในการใช้สิทธิ์คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวใด ๆ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณเป็นลำดับแรก เราไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการอ่านค่าใด ๆ จากอุปกรณ์ของคุณที่ได้ถูกอัปเดตไปแล้ว

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณอาจมีสิทธิ์: (ก) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับคุณ (ข) ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องที่เราเกี่ยวข้องกับคุณ (ค) ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับคุณ (ง) จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับคุณ (จ) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับคุณ และ/หรือ (ฉ) รับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้เราไว้ตามที่คุณได้ให้ความยินยอมในรูปแบบที่มีการจัดโครงสร้างหรือในรูปแบบที่อ่านได้โดยใช้โปรแกรมทั่วไป หรือให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปให้อีกบริษัทหนึ่ง โปรดทราบว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้ Abbott ต้องรับหรือบำรุงรักษาระบบที่มีความเข้ากันได้ทางเทคนิคกับบริษัทอื่น ๆ Abbott อาจไม่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้อีกบริษัทหนึ่งได้โดยตรง

นอกจากนี้ เด็กยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับพวกเขา กรณีที่เราได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง เราอาจตอบสนองต่อคำขอของบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยตรงหรือแนะนำให้ติดต่อแพทย์หรือคลินิกของเด็ก เราจะระบุตัวตนบุคคลที่พยายามเข้าถึงข้อมูลของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากตัวเด็กเองหรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง

ในการขอใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณเป็นลำดับแรกในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การรักษายาบาลแก่คุณ คุณอาจติดต่อเราในกรณีที่เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้วิธีที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ติดต่อเรา**

#### **+การลบข้อมูลของคุณจาก Merlin.net**

หากคุณมีอุปกรณ์ชนิดฝังในร่างกาย ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะสามารถตรวจสอบติดตามคุณได้ผ่านทาง Merlin.net เท่านั้น ดังนั้น หากคุณเลือกไม่ลงทะเบียนใน Merlin.net สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจสอบติดตามภาวะของคุณและปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์ รวมทั้งอาจส่งผลต่อความสามารถในการรักษาคุณ

หากคุณต้องการให้ลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้ หากคุณขอให้ลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net และยังคงใส่อุปกรณ์ของคุณต่อไป ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะไม่สามารถตรวจสอบติดตามจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณได้จากระยะไกล โปรดทราบว่า หากผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net เรายังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตนและอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

#### **+ติดต่อเรา**

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การรักษายาบาลแก่คุณ หรือต้องการใช้สิทธิ์การคุ้มครองข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณโดยตรง

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่ลิงก์ "ติดต่อเรา" ในหน้าเว็บไซต์ของเรา หรืออีเมลหาเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com) หรือคุณอาจเขียนจดหมายหาเราได้ที่นี่:

ถึง: Privacy Officer, Abbott, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ดูรายละเอียดสำหรับการติดต่อเพิ่มเติมด้านล่างใต้หัวข้อกฎหมาย

**สำหรับผู้ใช้ในบราซิล:** หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+วิธีการสำหรับผู้ในแต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่ลิงก์ "ติดต่อเรา" ในหน้าเว็บไซต์ของเรา หรืออีเมลหา DPO ในท้องถิ่นของเรา Juliana Ruggiero ที่ [privacybrasil@abbott.com](mailto:privacybrasil@abbott.com) หรือคุณอาจเขียนจดหมายหาเราได้ที่นี่:

ถึง: Juliana Ruggiero Privacy Officer  
Laboratorios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan 735, São Paulo/SP  
CEP: 04566-905

ในการสื่อสารหาเราทั้งหมด โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนแอปนี้และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำขอของคุณ

#### **+การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้**

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการทบทวนเป็นประจำ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติ ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เวอร์ชันที่ปรับปรุงของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแสดงถึงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางอีเมลหรือแอปเมื่อคุณใช้แอปครั้งต่อไป

โดยไม่กระทบต่อสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี ในขอบเขตที่ไม่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

#### **+ บทบัญญัติเฉพาะประเทศ**

#### **+ อัลจีเรีย อาร์เมเนีย ซิลี สาธารณรัฐโดมินิกัน โคลอมเบีย ลิเบีย โมร็อกโก ปากีสถาน ปานามา ปารากวัย ซาอุดีอาระเบีย ตรินิแดดและโตเบโก และตูนีเซีย**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไป โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้ หากคุณต้องการให้**ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ** คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ

#### **+ อาร์เจนตินา**

หน่วยงานเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (Public Information Access Agency) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 25.326 มีอำนาจตามกฎหมายเหนือข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียนทั้งหมดที่กระทำโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบในสิทธิของตนสำหรับการละเมิดระเบียบที่บังคับใช้อ้างถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

#### **+ ออสเตรเลีย**

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว หลักความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (Australian Privacy Principle) ("APP") หรือประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่นำมาใช้กับเรา หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดข้างต้น และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อคำขอของคุณ

กรณีที่คุณไม่พึงพอใจกับการตอบสนองของเราหลังจากการดำเนินการ คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดู <http://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints> เพื่อรับแบบฟอร์มการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในต่างประเทศ ยกเว้นจะอนุญาตไว้ใน *พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Privacy Act 1988)* (Cth) หรือเราแนะนำคุณเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น และตกลงว่าหากคุณให้ความยินยอม หลักความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย 8.1 จะไม่นำมาใช้อีกต่อไป และไม่มีกำหนดให้เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับในต่างประเทศไม่ได้ละเมิด APP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

#### **+ อาเซอร์ไบจาน**

**การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ (ในฐานะข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ) สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้**

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง

เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาที่กำหนดไว้ใน **+ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามและในลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนด

นอกเหนือจากสิทธิของคุณที่อธิบายไว้ใน **+วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ** คุณยังสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อหรือส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หากคุณถอนความยินยอมหรือส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะหยุดลง และ Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน/ใช้นามแฝงไว้ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ

#### **+บาหลีเรน**

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายฉบับที่ 30 แห่งปี 2018 การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("**PDPL**")

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่ Abbott อาศัยความยินยอมตามพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลภายใต้ PDPL

Abbott อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวดังที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรืออาจมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณภายใต้ PDPL และวิธีการใช้สิทธินั้น โปรดติดต่อ Abbott ตามข้อมูลการติดต่อที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **+ติดต่อเรา**

คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("**PDPA**") ของบาหลีเรน แบบฟอร์มร้องเรียนและรายละเอียดการติดต่อของ PDPA มีอยู่ในเว็บไซต์ต่อไปนี้: [www.pdp.gov.bh](http://www.pdp.gov.bh)

#### **+เบลารุส**

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ รวมถึงถ่ายโอนให้กับบุคคลภายนอก (หรือใช้งานในลักษณะอื่น รวมถึงการถ่ายโอนข้ามพรมแดน)

#### **+ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และมอนเตเนโกร**

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาล คือ แพทย์/คลินิกของคุณ Abbott ผ่านทางบริษัทในเครือของตนในท้องถิ่น Abbott Laboratories S.A., Bul. Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Serbia เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ (1) ให้บริการแอปนี้แก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ Abbott ดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูลในสถานการณ์จริง

#### **+บราซิล**

ในกรณีที่มีการปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมความยินยอมใหม่ คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

**ความยินยอม:** ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ **คุณต้องให้ความยินยอมเพื่อยืนยันการใช้แอปแก่ Abbott คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ** โดยติดต่อเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:** Abbott ประมวลผลข้อมูลของคุณโดยอิงตามหลักพื้นฐานตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ใน *Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)*:

- ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อคุณสร้างบัญชีแอปเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ

- ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ หากจำเป็น เพื่อให้เราตอบคำถามของคุณหรือคำขอความช่วยเหลือของคุณ เช่น การแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ประมวลผลของบริษัทอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หากจำเป็น
- ความยินยอมเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลการวินิจฉัย/ข้อมูลการแก้ไขปัญหา (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) กับเราจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านทางแอป หากจำเป็น เพื่อให้เราตอบสนองต่อคำขอความช่วยเหลือของคุณ เช่น การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ
- ความยินยอมเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับพันธมิตรบริษัทอื่น ๆ ของเรา
- ความยินยอมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ Abbott เมื่อเราลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝงรวมและ/หรือปกปิดข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์และใช้บริการ

**สิทธิ์ของคุณ:** หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+วิธีการสำหรับผู้ดูแลรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** และติดต่อเราทางอีเมล โปรดระบุชื่อเรื่องอีเมลให้สอดคล้องกัน (เช่น "คำขอแก้ไขข้อมูล" หรือ "คำขอเข้าถึงข้อมูล" หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชื่อเรื่องอีเมล) เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองทุกคำขอที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยที่สุดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หากคุณไม่พอใจกับแง่มุมใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

### **+แคนาดา**

การเข้าถึงหรือใช้แอปและบริการแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมให้เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุณรับทราบและเข้าใจว่าผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือของเราหลายรายดำเนินงานจากนอกประเทศแคนาดา การใช้แอปและบริการแสดงว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บ ประมวลผล หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น ๆ (รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่) ซึ่งอาจไม่มีการรับประกันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เทียบเท่ากับเขตอำนาจตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของเขตอำนาจตามกฎหมายที่มีการถ่ายโอน และในบางกรณี รัฐบาลต่างประเทศ ศาล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีมาตรการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคโนโลยี และเชิงองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การโจรกรรม และการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะใช้มาตรการป้องกันและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัย หรือการส่ง หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากข้อผิดพลาด ทั้งนี้มีความเสี่ยงจากใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งและเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรืออาจมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด

โปรดทราบว่าหากคุณใช้สิทธิ์บางประการของคุณดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+วิธีการสำหรับผู้ดูแลรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** รวมถึงการถอนความยินยอมของคุณ สิ่งนี้อาจจำกัดความสามารถของเราในการให้บริการบางอย่างแก่คุณ

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เรากับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเมื่อเราเผยแพร่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันแก้ไขในแอป การใช้แอปและ/หรือบริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดนี้

### **+EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย**

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ประมวลผลเมื่อให้บริการของเราแก่แพทย์หรือคลินิกของคุณ และอาจเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิคกับแพทย์หรือคลินิกของคุณ

หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: Abbott ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในฐานะผู้ควบคุมด้วยหลักกฎหมายดังที่ระบุไว้ใน GDPR:

- ตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณด้วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของเราที่ได้ทำไว้กับพวกเขาและตามความจำเป็นในการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง
- ความยินยอมของคุณตามความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามสัญญา (ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง) เพื่อเก็บบันทึกการติดต่อของคุณกับ Abbott เมื่อคุณติดต่อ Abbott โดยตรง และ
- ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับพวกเขา รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
- ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับพวกเขา และด้วยเหตุผลในด้านประโยชน์ด้านสาธารณสุขตามที่สหภาพยุโรปกำหนดหรือกฎหมายระดับประเทศที่กำกับดูแลการใช้และการจัดหมวดหมู่เครื่องมือแพทย์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังหลังการวางจำหน่าย การจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และการเฝ้าระวัง
- ตามความจำเป็นเพื่อพิสูจน์ ใช้สิทธิ์ หรือแก้ต่างตามกฎหมาย และ
- ตามความจำเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อย่างมากต่อสาธารณะตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่ Abbott อย่างชัดแจ้งในการลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงถ่ายโอนข้อมูลให้กับ Abbott ในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการวิจัย เราดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่ลบการระบุตัวตนหรือข้อมูลที่ใช้นามแฝงหรือข้อมูลรวม ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือข้อมูลไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

- เพื่อสาธารณสุขประโยชน์ในด้านสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบของเรา และเพื่อให้มีการพัฒนาการรักษาภาวะความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อดำเนินการวิจัย เพื่อวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
- เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ Abbott เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการ และวิธีการจัดหาและใช้บริการ
- เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ Abbott เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของบริการและการอัปเดต รวมถึงการตรวจสอบติดตามและการเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบริการดังกล่าว
- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบอุปกรณ์ รวมทั้งฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อทดสอบและปรับปรุงบริการและอุปกรณ์ของเราสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ทางสถิติและการสำรวจ และ
- เพื่อสาธารณสุขประโยชน์ในด้านสาธารณสุข รวมถึงในส่วนที่บริการและอุปกรณ์มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายคืน หรือมีสิทธิ์ได้รับประกันสังคม ประกัน หรือเงินทุนสาธารณะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ **+การวิจัย**

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ประมวลผลและดำเนินการในนามของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลักกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้การรักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยการตรวจสอบติดตามอุปกรณ์และภาวะความเจ็บป่วยของคุณ เพื่อให้พวกเขาให้การรักษายาบาลแก่คุณได้ง่ายขึ้น
- เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Abbott เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบริการ รวมถึงเพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางคลินิก เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดต หรือการแก้ไขปัญหาบริการ หรือการตีความข้อมูล และ
- ในกรณีที่กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศบังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น

“GDPR” หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) (2016/679) สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กฎหมายนี้ และสำหรับสหราชอาณาจักรนั้นหมายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 2018 (UK Data Protection Act 2018) ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป โดยที่เราได้รวมประเทศข้างต้นนอกสหภาพยุโรปไว้ด้วย เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีระเบียบ GDPR ที่คล้ายคลึงกันอย่างมากหรือเกือบเทียบเท่ากัน

การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านทางบริการจะถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา หากคุณขอความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) จากทางไกลโดยทีมงานในสหรัฐอเมริกาหรือสวีเดนเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนบนพื้นฐานของข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป

หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณและ Abbott จะเข้าทำสัญญาตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป และขอเพิ่มเติมของสหราชอาณาจักรสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศในกรณีของสหราชอาณาจักร

หากคุณติดต่อเราโดยตรงและขอความช่วยเหลือทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) อาจสามารถเข้าถึงโดยทีมช่วยเหลือจากทางไกลของเราในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การถ่ายโอนข้อมูลภายใน Abbott ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลโดยรวมเอาข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอก EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ **ดู + การจัดเก็บข้อมูล**

นอกจากนี้ Abbott ยังถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะ "ผู้ควบคุม" เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ Abbott ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ หรือการเบิกจ่ายหรือชำระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ตามที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ** หรือในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายและได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เช่น เพื่อทำการวิจัยตามที่อธิบายไว้ใน **+การวิจัย**

การอ้างอิงถึง "ผู้ควบคุม" และ "ผู้ประมวลผล" จะอิงตามคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องใน GDPR, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 2018 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ 25 กันยายน 2020 (Swiss Federal Act of Data Protection of 25 September 2020) ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรปของเราและข้อมูลติดต่อที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ สามารถดูได้ที่ [www.eu-dpo@abbott.com](mailto:www.eu-dpo@abbott.com)

สิทธิของคุณ: หากคุณต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของคุณตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+วิธีการสำหรับผู้ใส่แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ** และติดต่อเราทางอีเมล โปรดระบุชื่อเรื่องอีเมลให้สอดคล้องกัน (เช่น "คำขอแก้ไขข้อมูล" หรือ "คำขอเข้าถึงข้อมูล" หรือสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชื่อเรื่องอีเมล) เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองทุกคำขอที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยที่สุดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หาก你不พอใจกับแง่มุมใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

**ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในฝรั่งเศส:** นอกเหนือจากบทบัญญัติที่มีอยู่ในหัวข้อนี้แล้ว ยังมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

- **การโฮสต์ข้อมูลด้านสุขภาพ:** จะมีการโฮสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐออสเตรีย หนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรป และจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มีใบรับรองการโฮสต์ข้อมูลด้านสุขภาพ ("HDS") ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายสาธารณสุขของฝรั่งเศส
- **ความสามารถในการทำงานร่วมกันและความปลอดภัย:** Abbott มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันและด้านความปลอดภัยที่หน่วยงานด้านสุขภาพดิจิทัลของฝรั่งเศส ("ANS") นำมาใช้ ดังที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลประจำตัวด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสุขภาพของคุณไปอ้างอิงกับสิ่งระบุตัวตนด้านสุขภาพแห่งชาติ ("INS") บน Merlin.net จากนั้นเราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูล INS เช่น เพศและสถานที่เกิดของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการโอนย้ายข้อมูล เพื่อให้ Merlin.net อนุญาตการส่งออกข้อมูลด้านสุขภาพของคุณได้

#### **+บริษัทในเครือของ Abbott ในท้องถิ่นของ EEA และสวิตเซอร์แลนด์**

| ประเทศ               | ชื่อ                                 | ที่อยู่                               |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ออสเตรีย<br>โรมาเนีย | Abbott Medical Austria<br>Ges.m.b.H. | Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria |

| ประเทศ  | ชื่อ   | ที่อยู่   |
|---|--|---|
| เบลเยียม<br>ลักเซมเบิร์ก  | Abbott Medical Belgium   | The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium |
| บัลแกเรีย<br>โครเอเชีย<br>สาธารณรัฐ<br>ไซปรัส<br>สาธารณรัฐเช็ก<br>ไอซ์แลนด์ สัตเวีย<br>มอลตา สโลวาเกีย<br>สโลวีเนีย | St. Jude Medical Coordination Center   | The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium |
| เดนมาร์ก  | Abbott Medical Danmark A/S   | Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark   |
| เอสโตเนีย   | Abbott Medical Estonia OÜ  | Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn, Estonia                                |
| ฟินแลนด์  | Abbott Medical Finland Oy  | Abbott Medical Finland Oy<br>Karvaamokuja 2<br>00380 Helsinki<br>Finland              |
| ฝรั่งเศส  | Abbott Medical France SAS  | 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France           |
| เยอรมนี   | Abbott Medical GmbH  | Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany  |
| กรีซ  | Abbott Medical Hellas Limited Liability Trading Company (trade name: Abbott Medical Hellas Ltd.) In Greek: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης and trading name of Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε | Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-Athens, Greece                     |
| ฮังการี   | Abbott Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (Abbreviated Name: Abbott Medical Kft.)  | Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungary                                 |
| ไอร์แลนด์   | Abbott Medical Ireland Limited   | Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 D02X576, Ireland                    |
| อิตาลี  | Abbott Medical Italia S.p.A.   | Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva, Edison 110 CAP 20099, Italy            |
| ลิทัวเนีย   | UAB Abbott Medical Lithuania   | Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania                                       |
| เนเธอร์แลนด์  | Abbott Medical Nederland B.V.  | Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal, Netherlands                                   |
| นอร์เวย์  | Abbott Medical Norway AS   | Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway   |
| โปแลนด์   | Abbott Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  | ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland   |
| โปรตุเกส  | Abbott Medical (Portugal) – Distribuicao de Produtos Medicos, Lda.   | Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edificio D, Amadora, Portugal                      |
| สเปน  | Abbott Medical España, S.A.  | Avda. de Burgos 91 Edificio 4, planta 0 28050, Madrid Spain                           |



| ประเทศ         | ชื่อ                     | ที่อยู่   |
|----------------|--------------------------|---|
| สวีเดน         | Abbott Medical Sweden AB | Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office)<br>Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office) |
| สวิตเซอร์แลนด์ | Abbott A.G.              | Neuhofstrasse 23, Neuhofstrasse 23, CH-6341 Baar/Zug  |

**+ อียิปต์**

คุณมีสิทธิได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในสามวันทำการนับจากที่เราแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลถึงการละเมิดดังกล่าว คุณมีสิทธิในการใช้สิทธิของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา และเรามีหน้าที่ตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในหกวันทำการ ในกรณีที่ไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หรือในกรณีที่เราปฏิเสธที่จะเคารพสิทธิตามกฎหมายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราต่อคำขอใด ๆ ของคุณ คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

**+ ชองกง**

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครอง โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Personal Data (Privacy) Ordinance] (Cap. 486 แห่งกฎหมายชองกง) ("PDPO") เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจสามารถลงทะเบียนใน Merlin.net โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ บิดามารดา/ผู้ปกครองสามารถหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์และขอให้ลบบัญชีออก การดำเนินการนี้จะลบบัญชี Merlin.net ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจ แต่เรา仍将เก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับพวกเขา กรณีที่เราได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง เราอาจตอบสนองต่อคำขอของบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยตรงหรือแนะนำให้ติดต่อแพทย์หรือคลินิกของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะระบุตัวตนบุคคลที่พยายามเข้าถึงข้อมูลของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากตัวเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจเอง หรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง

กรณีที่เราดำเนินการวิจัยตามที่กำหนดไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และได้ทำการลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝงรวมข้อมูล และ/หรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบน Merlin.net เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลที่ไม่ระบุชื่ออีกครั้งหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ของบุคคล แม้ว่าจะสามารถระบุตัวตนได้ก็ตาม

คุณตกลงว่าเราอาจแบ่งปัน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากคุณอย่างชัดแจ้ง ยกเว้นส่วนที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่เราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบของ PDPO และขอความยินยอมหรือระบุว่าไม่มีการคัดค้านจากคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถเลือกให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเลือกให้เราไม่แบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง (โดยมีค่าธรรมเนียมหากเหมาะสม) และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ หากคุณต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราตามรายละเอียดในหัวข้อ **+ ติดต่อเรา** ในที่นี้

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ได้ดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (Office of the Privacy Commissioner for Personal Data)

ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่ถือเป็นการลงทะเบียนระบบแบ่งปันระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ("EHRSS") และเราจะไม่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายระบบแบ่งปันระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Cap. 625 ของกฎหมายฮ่องกง) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EHRSS

### **+ อินเดีย**

Abbott ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลสุขภาพร่างกายและสุขภาพ) และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณให้กับบุคคลภายนอก Abbott อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณกับบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยจากมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณในระดับเดียวกันหรือดีกว่า โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อร้องทุกข์ของเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ขาดตกบกพร่อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะในกรณีที่น่าจะเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

### **+ อิสราเอล**

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้นั้นเป็นเจตจำนงโดยอิสระของคุณและคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ABBOTT

สิทธิ์บางประการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ วิธีการสำหรับผู้ใช้อัตโนมัติในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิ์ของคุณ** อาจนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

### **+ ญี่ปุ่น**

Abbott ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("APPI") ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การอ้างอิงถึง "เด็ก" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังรวมถึง "บุคคลที่มีความสามารถทางกฎหมายจำกัด" ด้วย

คำว่า "ข้อมูลที่ใช้ชื่อ" (ลบการระบุตัวตน) และ "ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ" ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แตกต่างจากข้อกำหนดที่ระบุไว้และได้รับการคุ้มครองภายใต้ APPI อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บข้อมูลทั้งสองประเภทให้ปลอดภัย และจะไม่ประมวลผลโดยไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ **+ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา** หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก เราจะแนะนำบุคคลภายนอกนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

Abbott ต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการจัดการ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดให้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ" (ที่อ้างถึงในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) และเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น ("PPC") ให้เป็นประเทศที่มีระบบการป้องกันระดับเดียวกับประเทศญี่ปุ่น) โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือว่า คุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับ PPC เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

## **+จอร์แดน**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่เราดำเนินการเช่นนั้นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายดังที่อธิบายไว้ใน +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด การดำเนินการใด ๆ ของ Abbott จะไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในจอร์แดน โดยการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมายโทรคมนาคมฉบับที่ 13 (Telecommunication Law No (13)) ปี 1995, กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 24 ปี 2023, ข้อบังคับ IoT ปี 2023 และข้อบังคับและ/หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Regulatory Commission (TRC)) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ได้ออกไว้ในอดีตหรือที่จะออกในอนาคต

คุณรับทราบและยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันแก่ Abbott ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ คุณมีหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการแจ้งให้ Abbott ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที และเข้าใจถึงความสำคัญของภาระผูกพันนี้ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่มอบให้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นี้อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของบริการของ Abbott อีกทั้งคุณรับทราบและยอมรับผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

**คุณมีสิทธิได้รับใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฉบับที่ 24 แห่งปี 2023** นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ในจอร์แดนด้วยเช่นกัน:

- การรับรู้ การเข้าถึง และการดึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บไว้
- การถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้
- การแก้ไข การตัดแปลง การเพิ่มเติม หรือการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล
- การจำกัดการประมวลผลภายในขอบเขตที่กำหนด
- การลบหรือการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
- การคัดค้านการประมวลผลและการวินิจฉัย หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เห็นว่ามากเกินไปกว่าข้อกำหนด เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่ยุติธรรม หรือละเมิดกฎหมาย
- การถ่ายโอนสำเนาข้อมูลจากผู้ควบคุมหนึ่งไปยังอีกผู้ควบคุมหนึ่ง
- การได้รับแจ้งและมีความรู้เกี่ยวกับการละเมิดหรือการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล

## **+คาซัคสถาน**

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าให้คุณความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ "การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงการกระทำที่มุ่งเป้าไปที่การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การตัดแปลง การใช้ การเผยแพร่ การลดความเป็นส่วนบุคคล การปิดกั้น และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยินยอมของคุณนำไปใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไปยังสหรัฐอเมริกา สวีเดน (หรือสถานที่อื่น ๆ ในยุโรป) คอสตาริกา และ/หรือ มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของ Abbott รวมถึงการถ่ายโอนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณโดยบุคคลภายนอก ความยินยอมของคุณจะนำไปใช้กับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงรายการข้อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไขในการเก็บรวบรวมและการประมวลผล เงื่อนไขการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

โปรดทราบว่า การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจทำโดยไม่ได้ขอรับความยินยอมจากคุณ ในกรณีที่กฎหมายของสาธารณรัฐคาซัคสถานกำหนด รวมถึงกรณีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันโดยสาธารณรัฐคาซัคสถาน

## **+มาเลเซีย**

**ทั่วไป:** ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซียปี 2010 และ/หรือข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย มาตราฐาน และ/หรือข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่สร้างขึ้นหรือออกภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซียปี 2010 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซีย") ใช้บังคับ หัวข้อนี้จะนำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

**ความยินยอม** ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดย Abbott หรือในนามของ Abbott และคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถานที่อื่นนอกประเทศมาเลเซีย การคลิกปุ่ม "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หรือการทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงส่วนเพิ่มเติม ในหัวข้อนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซียบังคับใช้

**คำขอการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล** คุณมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซีย: (ก) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดแล้ว (ถ้ามี) คุณอาจส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลหรือคำขอแก้ไขข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา และ (ข) เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอการเข้าถึงข้อมูลหรือคำขอแก้ไขข้อมูลของคุณและจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการปฏิเสธและเหตุผลของการปฏิเสธของเรา

**การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** คุณอาจแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงการขอให้เราหยุดหรือไม่เริ่มประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดโดยตรง) คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าว เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากคุณจำกัดการประมวลผลหรือถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่สามารถจัดทำข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาใด ๆ ต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้: (1) เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ต่อไปได้) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราแก่คุณ (2) ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีกับคุณ (ต่อไปได้) (ถ้ามี) และ/หรือ (3) ข้อตกลง/สัญญาใด ๆ ที่คุณมีกับเราโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของเรา นอกจากนี้ยังจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล และอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ

**ฉบับและความขัดแย้ง** ในกรณีที่นโยบายประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษามาเลเซียไม่สอดคล้องกัน ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าฉบับภาษามาเลเซีย

จากหัวข้อ **ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ** ข้างต้น จะไม่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซียอนุญาตเท่านั้น

จากหัวข้อ **+ การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้** ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลทำให้จำเป็นต้องขอความยินยอมใหม่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซีย (กล่าวคือ เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ซึ่งเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลภายนอกซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้)

#### **+ มอริเชียส**

คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Commissioner) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยส่งอีเมลไปที่ [dpo@govmu.org](mailto:dpo@govmu.org)

#### **+ โมนาโก**

นอกเหนือจากข้อกำหนดที่มีอยู่ภายใต้หัวข้อ "EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย" แล้ว ยังมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับโมนาโกอีกด้วย

หากคุณไม่ยินยอมหรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ หรือให้บริการได้อย่างจำกัด

ในกรณีของการร้องเรียน คุณยังมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของโมนาโก (CCIN) ที่ 11 rue du Gabian, 98000, Monaco

#### **+ มองโกเลีย**

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม

การยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวมประมวลผล ใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงการถ่ายโอนข้ามพรมแดน) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

## + โมร็อกโก

ผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายโมร็อกโกฉบับที่ 09-08 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) หรือ/และ Abbott แล้วแต่กรณีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง

หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เรายังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาที่กำหนดไว้ใน + การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามและในลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนด

นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณที่อธิบายไว้ใน + วิธีการสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ คุณยังสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อหรือส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หากคุณถอนความยินยอมหรือส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะหยุดลง และ Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน/ใช้นามแฝงไว้ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ

คุณมีสิทธิ์ยื่นคำขอข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ควบคุมข้อมูลหรือ/และ Abbott ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้รับเหมาช่วง แล้วแต่กรณี โดย Abbott ต้องทำตามคำขอโดยไม่ล่าช้าและไม่มีค่าใช้จ่าย และยื่นคำขอคัดค้านและแก้ไขการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

บริษัท ในเครือของ Abbott ในท้องถิ่นของคุณ คือ Abbott Morocco S.AR.L., 42, Bd Abdelmoumen, N°12, Résidence Walili Street, Casablanca 0340 – Maroc

## + นิวซีแลนด์

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวปี 2020 (รวมถึงประมวลกฎหมายที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวปี 2020 เช่น ประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพปี 2020) หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดข้างต้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อคำขอของคุณ

กรณีที่คุณไม่พึงพอใจกับการตอบสนองของเราหลังจากการดำเนินการ คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว ดู <https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint> เพื่อรับแบบฟอร์มการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณในการแจ้งให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองอยู่ คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำชี้แจงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่คุณต้องการแก้ไขกับ Abbott ด้วย ("**คำชี้แจงการแก้ไข**") และขอให้ Abbott แนบคำชี้แจงการแก้ไขกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่คุณต้องการ

## + มาซิโดเนียเหนือ

ความยินยอมของคุณมอบให้ตามเจตจำนงโดยอิสระของคุณและคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ABBOTT

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ และการวิจัย:** สำหรับคำว่า 'ใช้นามแฝง' ที่ใช้ในหัวข้อ + **ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ** และหัวข้อ + **การวิจัย** โปรดทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ (ตีพิมพ์ใน Official Gazette ของสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ ฉบับที่ 42/20) ("**กฎหมาย MK DP**") นิยาม 'การใช้นามแฝง' ว่าเป็น 'การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไปหากปราศจากการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากและอยู่ภายใต้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่สามารถใช้ระบุบุคคลธรรมดาที่ทราบตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้'

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:** Abbott จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพภายใต้กฎหมาย MK DP ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ **+ EEA สวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร และหมู่เกาะเคย์แมน**

### **การถ่ายโอนข้อมูล:**

จะมีการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามกฎหมาย MK DP สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากมาซิโดเนียเหนือโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณไปยัง Abbott ในฐานะ "ผู้ประมวลผล" เช่น มีข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่ให้การป้องกันที่เพียงพอเทียบเท่ากับการป้องกันภายใต้กฎหมาย MK DP คุณสามารถขอรับสำเนาแสดงการป้องกันที่เหมาะสมได้ โดยติดต่อเราที่: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

การอ้างอิงถึง "ผู้ควบคุม" และ "ผู้ประมวลผล" ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย MK DP ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

**ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Abbott คือ** Abbott Laboratories S.A., Bul. Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Serbia

### **+ โอมาน**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี่ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

### **+ ปาเลสไตน์**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีฉบับที่ (3)/2019 และเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐานที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2005 ยกเว้นกรณีที่เราประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายดังที่อธิบายไว้ใน Decree by Law ฉบับที่ (31)/2018 เกี่ยวกับการคุ้มครองทางการแพทย์และสุขภาพและความปลอดภัย, Decree by Law ฉบับที่ (10)/2018 เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี่ หากคุณถอนความยินยอม คุณเข้าใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใน Merlin.net จะยังคงได้รับการประมวลผลต่อไปตามที่อธิบายไว้ในที่นี่และในแบบฟอร์มการยินยอมของผู้ป่วย หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

### **+ ฟิลิปปินส์**

**การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และส่วนเพิ่มเติมในหัวข้อนี้สำหรับผู้ใช้งานฟิลิปปินส์ คุณเข้าใจว่าการคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่า你还ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแยกต่างหากสำหรับแต่ละเรื่องและให้ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ที่มีชื่อว่า "ฟิลิปปินส์" และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมดังกล่าว**

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามข้อกำหนดของ รัฐบัญญัติสาธารณรัฐฉบับที่ 10173 (Republic Act No. 10173) หรือ *กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy Act) ปี 2012 ("DPA")* กฎและระเบียบที่บังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว (implementing rules and regulation) ("**IRR**") รวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวฟิลิปปินส์ (National Privacy Commission of the Philippines ("**NPC**"))

คุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลได้หากมีเหตุให้คัดค้านการประมวลผลหรือให้จำกัดการเข้าถึง และหากเป็นไปได้ สามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณ คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และขอไม่ให้เปิดเผยชื่อและ/หรือลบข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ คุณยังได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้ DPA, IRR รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย NPC

คุณจะถูกขอให้แสดงความยินยอมภายใต้แบบฟอร์มยินยอมของ Merlin.net ในขอบเขตที่ Abbott ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของ Abbott

คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott อาจเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ:

Abbott Laboratories  
ถึง: Office of Ethics and Compliance  
Venice Corporate Center  
No. 8 Turin Street, McKinley Town Center,  
Fort Bonifacio, Taguig City, 1634 Philippines  
+63287028622; +639176328959  
อีเมล: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

#### **+ สารานุกรมมอลโดวา**

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 133 วันที่ 8 กรกฎาคม 2011 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "**กฎหมาย 133/2011**") การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะเป็นหลักฐานแสดงความยินยอมของคุณในการประมวลผลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ใน EULA และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยกเว้นในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ** หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าผลประโยชน์นี้ไม่กระทบต่อผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ หากคุณต้องการให้**ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ** คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่าหากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุไว้ใน **+วิธีการสำหรับผู้ไ้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ:**

- คุณมีสิทธิ์ยื่นคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ Abbott ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุม โดย Abbott ต้องทำตามคำขอภายใน 15 วันโดยไม่ล่าช้าและไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดทราบว่า Abbott เป็นผู้ควบคุมสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัด และคุณอาจต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ
- คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณในการสำรวจเชิงพาณิชย์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และ
- คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ ซึ่งก็คือศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ (National Personal Data Protection Centre)

Abbott จะแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ ซึ่งก็คือ National Personal Data Protection Centre เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายระดับประเทศกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว

**การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หาก你不ให้ความยินยอมแก่เราสำหรับปลายทางอื่นหรือเพื่อการประมวลผลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ: ก) ถูกทำลาย หรือ ข) ถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการรายอื่นรับประกันว่า การประมวลผลที่ตามมาจะมีวัตถุประสงค์คล้ายกับการประมวลผลครั้งแรก) แปลงเป็นข้อมูลที่ไร้ระบุชื่อและเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติ ทางประวัติ หรือทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ Abbott ในฐานะผู้ควบคุมยังได้ออกนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะประมวลผลภายในระบบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากมติรัฐบาลฉบับที่ 1123 ลงวันที่ 14.12.2010 กล่าวคือได้ดำเนินการและจัดให้มี (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัย (2) มาตรการรักษาความปลอดภัย (3) กลไกในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย (4) รายชื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (5) การกำหนดค่าระบบข้อมูลส่วนบุคคลและเครือข่าย (6) คำอธิบายโดยละเอียดของหลักเกณฑ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในทะเบียนที่เก็บไว้ด้วยตนเอง (7) เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัย (8) กำหนดการตรวจสอบความปลอดภัย (9) มาตรการในการตรวจจับกรณีการเข้าถึงและ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (10) รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

#### **+รัสเซีย**

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันมือถือนี้ถือเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Abbott + การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน เรารับประกันว่าการบันทึก การจัดระบบ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การชี้แจง (การอัปเดต การเปลี่ยนแปลง) และการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหพันธรัฐรัสเซียมีการใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน **ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล** เราปรับปรุงระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการด้านการบริหาร ทางกฎหมาย และทางเทคนิคที่จำเป็นทั้งหมดโดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลหลายประการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลผ่านระบบข้อมูลตามมาตรา 19 ของกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 152-ФЗ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 และกฎหมายอื่น ๆ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้อยู่ในระดับความปลอดภัยของระบบข้อมูลที่เราเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะ: รับประกันความปลอดภัยของสถานที่ที่รองรับอุปกรณ์ระบบข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้บุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างเหมาะสมเข้าบุกรุกโดยไม่มี การควบคุมหรืออยู่ในสถานที่เหล่านี้, รับประกันความปลอดภัยในสื่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด, นำเอาเอกสารกำหนดรายชื่อพนักงานมาใช้ตามการตัดสินใจของผู้จัดการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในระบบข้อมูล, ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูลของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับการประเมินและยืนยันอย่างถูกต้อง เมื่อเครื่องมือดังกล่าวจำเป็นสำหรับการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง, แต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบข้อมูล หรือกำหนดความรับผิดชอบนี้ให้กับแผนกที่เหมาะสม, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในระบบข้อมูล ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติในบันทึกข้อความอิเล็กทรอนิกส์, และให้การเข้าถึงบันทึกข้อความอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกับพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต้องเข้าถึงบันทึกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงเท่านั้น

#### **+ชาติอาระเบีย**

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ (M/19) ลงวันที่ 9/2/1443H และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ (M/148) ลงวันที่ 5/9/1444H ("PDPL") Abbott ต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้รับทราบข้อมูลและได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในนี้ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การจัดจ้างการประมวลผลจากภายนอก และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณข้ามพรมแดน โดย Abbott ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแอปและบริการ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ประมวลผลเมื่อให้บริการของเราแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ และอาจเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิคกับผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:** Abbott ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามหลักพื้นฐานดังต่อไปนี้:

- ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับพวกเขา รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
- ตามความจำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถให้บริการคุณได้ดีขึ้นหรือคุณได้รับประโยชน์มากขึ้น



- เพื่อให้การรักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยการตรวจติดตามอุปกรณ์และภาวะความเจ็บป่วยของคุณ เพื่อให้พวกเขาให้การักษาพยาบาลแก่คุณได้ง่ายขึ้น

เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่ Abbott อย่างชัดเจนในการลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงถ่ายโอนข้อมูลให้กับ Abbott ในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการวิจัยอีกด้วย เราดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่ลบการระบุตัวตนหรือข้อมูลที่ใช้ นามแฝง หรือข้อมูลรวม ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือข้อมูลไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

- เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และระบบของเรา และเพื่อให้มีการพัฒนาการรักษาภาวะความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เป็นนวัตกรรม และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อดำเนินการวิจัย เพื่อวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
- เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกฎหมายของ Abbott เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการ และวิธีการจัดหาและ ใช้บริการ
- เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกฎหมายของ Abbott เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของบริการและการอัปเดต รวมถึงการตรวจติดตามและการเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบริการดังกล่าว
- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบอุปกรณ์ รวมทั้งเฟิร์มแวร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อทดสอบและ ปรับปรุงบริการและอุปกรณ์ของเราสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ทางสถิติและการสำรวจ และ
- เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านสาธารณสุข รวมถึงในส่วนที่บริการและอุปกรณ์มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายคืน หรือมีสิทธิ ได้รับประกันสังคม ประกัน หรือเงินทุนสาธารณะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ **+การวิจัย** เพื่อความชัดเจน การไม่เปิดเผยชื่อคือการลบสิ่งระบุตัวตนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดซึ่งบ่งชี้ตัวตนของคุณในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถระบุเจ้าของข้อมูลได้อย่างถาวร

คลินิกได้ดำเนินการมาตรการเชิงองค์กร เทคนิค และการบริหารที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลสุขภาพของคุณจากการนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ในทางที่ผิด การใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือ การฝ่าฝืน และขั้นตอนหรือวิธีการใด ๆ ที่รับประกันการรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล และได้นำและดำเนินการ ตามข้อกำหนดและการควบคุมที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข สภาสุขภาพแห่งชาติอาระเบีย ธนาคารกลางแห่ง ชาติอาระเบีย สภาประกันสุขภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลบริการด้านสุขภาพและบริการประกัน สุขภาพ ซึ่งระบุงานและความรับผิดชอบของพนักงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทจัดการ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ และบริษัทที่ได้รับจ้างตามสัญญาจากพวกเขาในการดำเนินการประมวลผล ข้อมูลด้านสุขภาพ

นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ **+วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิ์ของคุณ** คุณยังมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียน (ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่คุณรับทราบการฝ่าฝืนใด ๆ) ต่อหน่วยงาน คุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott คุณยังมี สิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณในระยะไกลและอาจส่งผล กระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott อาจเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน (ข้อมูล ไม่ระบุชื่อ) และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่เราได้ลบการระบุ ตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือไม่ระบุชื่อข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบน Merlin.net เราจะไม่พยายามระบุตัวบุคคล ใด ๆ อีกครั้งจากข้อมูลไม่ระบุชื่อนั้น นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์จำกัดการประมวลผลจากผู้ควบคุม เมื่อคุณได้แจ้งความถูกต้อง ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงระยะเวลาที่สามารถให้ผู้ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้ โปรดทราบว่าผู้ควบคุมอาจร้องขอเอกสารประกอบหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบค่าขอเพื่ออัปเดต แก้ไข หรือ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

### **+เซอร์เบีย**

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาล คือ แพทย์/คลินิกของคุณ Abbott Laboratories S.A., Bul. Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Serbia เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ (1) ให้บริการ แอปนี้แก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ เราดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในอนาคต และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูลในสถานการณ์จริง

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:** ส่วนที่เกี่ยวข้องจาก "บทบัญญัติ เฉพาะประเทศ" สำหรับ EEA สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และหมู่เกาะเคย์แมนในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้โดยอ้างอิงถึง "GDPR" และ "กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศ" นั้น จะแทนที่ด้วย "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเซอร์เบีย (2018)"

**การถ่ายโอนข้อมูล:** Abbott อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเซอร์เบีย (2018) และข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางบริการจะถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกาตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **+ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน** แม้ว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาจะไม่เทียบเท่ากับกฎหมายของเซอร์เบีย แต่เนื่องจาก Abbott อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเซอร์เบีย (2018) โดยตรงสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ **+ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott** ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงยังคงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่ Abbott ประมวลผลข้อมูลในฐานะ "ผู้ประมวลผล" ในนามของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ Abbott จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้คำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ และอยู่ภายใต้สัญญา ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทางการแพทย์

**สิทธิ์ของคุณ:** นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ **+ วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หากคุณมีข้อกังวล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

### **+ สิ่งโปรด**

โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้รับทราบข้อมูลและได้ให้ความยินยอม โดยชัดแจ้งสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในที่นี้ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การจัดจ้าง การประมวลผลจากภายนอก และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณข้ามพรมแดน โดย Abbott ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแอปและบริการ หมวดหมู่ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่อไปนี้ทั้งหมด จำเป็นสำหรับการจัดหาแอปและบริการ

คุณอาจให้ความยินยอมโดยรวมสำหรับหมวดหมู่ความยินยอมต่อไปนี้ โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้:

- ความยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามที่อธิบายไว้ใน **+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ + การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ + การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott + ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ + การวิจัย**
- ความยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามที่อธิบายไว้ใน **+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ + การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ + การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott + ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ + การวิจัย**
- ความยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการจัดหาข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) ให้บุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ใน **+ การจัดเก็บข้อมูล + การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา + การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน**

คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

โปรดทราบว่าบัตรประจำตัวประชาชน (NRIC) และหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ ที่ใช้ในประเทศ เช่น หมายเลขสูติบัตร หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว หมายเลขใบอนุญาตทำงาน และหมายเลขหนังสือเดินทาง จะได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยเราก็คือเมื่อ (ก) กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือ (ข) จำเป็นต้องระบุหรือยืนยันตัวตนของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำในระดับสูง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสิงคโปร์เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว และเราอาจรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและการดำเนินการแก้ไขต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด

การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านทางบริการจะถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา หากคุณขอความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) จากทางไกลโดยทีมงานในสหรัฐอเมริกา สวีเดน หรือมาเลเซีย Abbott ตั้งใจที่จะใช้ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลโดยให้การปกป้องอย่างเพียงพอ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ: เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

### **+แอฟริกาใต้**

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:** ส่วนที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อด้านบน +EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้โดยอ้างอิงถึง "GDPR" และ "กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศ" นั้น จะแทนที่ด้วย "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอฟริกาใต้ ฉบับที่ 4 ปี 2013)" คำว่า "ผู้ควบคุม" และ "ผู้ประมวลผล" ที่ใช้ในที่นี่จะถือว่าเทียบเท่ากับคำว่า "ผู้รับผิดชอบ" และ "ผู้ให้บริการ" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 4 ปี 2013

คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มที่กำหนดไปที่ [POPIAComplaints@inforegulator.org.za](mailto:POPIAComplaints@inforegulator.org.za)

### **+เกาหลีใต้**

**การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ และส่วนเพิ่มเติมในหัวข้อนี้สำหรับผู้ใช้งานเกาหลีใต้ คุณเข้าใจว่าการคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าให้คุณยังให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแยกต่างหากสำหรับแต่ละเรื่องและให้ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ที่มีชื่อว่า "เกาหลีใต้" และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมดังกล่าว**

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม

ในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจใช้สิทธิของคุณในการยื่นคำร้องกับ Abbott เพื่อขอตรวจสอบแก้ไข ลบ และระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยยื่นเป็นหนังสือ อีเมล และวิธีการอื่นใดที่กำหนดไว้ในมาตรา 41 (1) ของพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Enforcement Decree of the Personal Information Protection Act) และ Abbott จะตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าวจากคุณทันทีที่คุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยติดต่อ Abbott ตามที่อยู่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ด้านล่าง Abbott จะตรวจสอบว่าคำขอใด ๆ ดังกล่าวดำเนินการโดยคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรส่งคำขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยตรง

ข้อกำหนดที่ว่า "ในการใช้สิทธิคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว คุณควรติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณเป็นลำดับแรก คุณสามารถแก้ไขข้อมูล โปรไฟล์ของคุณได้โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เราไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการอ่านค่าใด ๆ จากอุปกรณ์ของคุณที่ได้ถูกอัปโหลดไปแล้ว" ใน **วิธีการสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ** ไม่นำไปใช้กับผู้ใช้งานเกาหลีใต้

คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หรือใช้วิธีการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ติดต่อเรา** โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ปกปิดตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

**การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก**

| ผู้รับ  | วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้รับ  | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้  | ระยะเวลาการเก็บรักษา/การใช้ของผู้รับ                    |
|---|---|--|---|
| ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย/ผู้ใช้แต่ละราย  | วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การใช้ข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์" | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"   | จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผล                  |
| Abbott Laboratories, 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342  | วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott"        | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"   | สำหรับช่วงเวลาที่ Abbott ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
|   | การร้องเรียนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   | ชื่อผู้แจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือเหตุการณ์  | ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์กำหนด        |
| Abbott Medical (Malaysia) Sdn. Bhd. At 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Tama Kelisa Emas, 13700 Seberang Java, Penang, Malaysia                            | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม                                      | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สำหรับช่วงเวลาที่ Abbott ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
| Abbott Medical Sweden AB Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office) Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office) | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม                                      | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สำหรับช่วงเวลาที่ Abbott ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
| Abbott Medical Costa Rica Abbott Coyol Free Zone, Bldg #44B Alajuela, Costa Rica  | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม                                      | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สำหรับช่วงเวลาที่ Abbott ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
| St. Jude Medical, LLC, 1 St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, USA  | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางคลินิก   | ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำเป็นข้อมูลรวม ลบการระบุตัวตน/ใช้นามแฝง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+ การวิจัย   | ไม่มีกำหนด  |

(ข้ามพรมแดน) การว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

| ผู้รับ  | งานที่<br>ว่าจ้าง                          | รายการข้อมูล<br>ส่วนบุคคลที่จะถ่ายโอน  | ประเทศที่<br>เกี่ยวข้อง<br>กับการถ่าย<br>โอนข้อมูล<br>ส่วนบุคคล | วัน/เวลา<br>ที่ถ่ายโอน                                     | วิธีการ<br>ถ่ายโอน | วัตถุประสงค์<br>งานของผู้รับ<br>และระยะเวลา<br>การเก็บรักษา/<br>การใช้งาน |
|---|--|--|---|--|--------------------|---|
| Abbott Medical (Malaysia) Sdn. Bhd. At 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Tama Kelisa Emas, 13700 Seberang Java, Penang, Malaysia                            | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | มาเลเซีย  | ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนทางเทคนิค           | VPN ที่ปลอดภัย     | จนกว่างานที่ว่าจ้างจากภายนอกจะแล้วเสร็จและสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างจากภายนอก |
| Abbott Medical Sweden AB Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office) Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office) | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สวีเดน  | ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนทางเทคนิค           | VPN ที่ปลอดภัย     | จนกว่างานที่ว่าจ้างจากภายนอกจะแล้วเสร็จและสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างจากภายนอก |
| Abbott Medical Costa Rica Abbott Coyol Free Zone, Bldg #44B Alajuela, Costa Rica  | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | คอสตาริกา   | ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนทางเทคนิค           | VPN ที่ปลอดภัย     | จนกว่างานที่ว่าจ้างจากภายนอกจะแล้วเสร็จและสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างจากภายนอก |
| St. Jude Medical, LLC 1 St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, USA   | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางคลินิก    | ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำเป็นข้อมูลรวมลบการระบุตัวตน/ใช้นามแฝง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ +การวิจัย  | สหรัฐอเมริกา  | ตามความจำเป็นสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางคลินิก | VPN ที่ปลอดภัย     | ไม่มีกำหนด  |

## หลังจากพ้นระยะเวลาเก็บรักษา เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

กระบวนการทำลาย: เราเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำลาย และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ("DPO")

วิธีการทำลาย: เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกและจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการทางเทคนิค (เช่น การฟอร์แมตระดับต่ำ) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบันทึกนั้นไม่สามารถทำซ้ำได้ ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารกระดาษจะถูกทำลายหรือเผา

## บริษัทในเครือของ Abbott ในท้องถิ่น

หากคุณมีคำถามและข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจติดต่อเราได้ที่: Abbott Korea Ltd., Samtan Bldg., 5th Floor, 421 YoungDong-Daero, Kangnam-Ku, Seoul 135-846 Korea หรือคุณอาจส่งอีเมลหาเราได้ที่: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

## ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเกาหลีใต้

- ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Abbott จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ การเก็บรวบรวม และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott** ในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังกล่าว แต่ไม่เกิน 7 ปี (เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้มีการเก็บรักษาและใช้งานนานกว่านั้น) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Abbott จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ ยา การรักษาตัวในโรงพยาบาล การวินิจฉัย วันที่ทำการรักษาและการส่งข้อมูล และสถานะของหัวใจ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott** ในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อ แต่ไม่เกิน 7 ปี (เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้มีการเก็บรักษาและใช้งานนานกว่านั้น) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Abbott จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** และส่วนเพิ่มเติมในตาราง "การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก" ข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Abbott จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์ของข้าพเจ้าและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอุปกรณ์ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในตาราง "การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก" ข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Abbott จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ ยา การรักษาตัวในโรงพยาบาล การวินิจฉัย วันที่ทำการรักษาและการส่งข้อมูล และสถานะของหัวใจ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่บุคคลภายนอกตามที่กำหนดไว้ในตาราง "การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก" ข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

## + ใต้หวัน

หากคุณไม่ยินยอมหรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ หรือให้บริการได้อย่างจำกัด

## + ไทย

"PDPA" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง และข้อกำหนดของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

**ความเป็นส่วนตัวของเด็ก:** ผู้ป่วยเด็กสามารถลงทะเบียนใน Merlin.net โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และสำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปี แต่อายุต่ำกว่า 20 ปี เว้นแต่เด็กจะแต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

**การถ่ายโอนข้ามพรมแดน:** เพื่อให้การส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ Abbott ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

**สิทธิ์ของคุณ:** คุณมีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม PDPA และภายใต้การบังคับใช้ ซึ่งได้แก่: (1) เพื่อขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เก็บไว้ หรือขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณไม่ยินยอม (2) เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติสามารถใช้งานและอ่านได้ (ถ้ามี) หรือเพื่อขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมรายอื่น (3) เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อลบ ทำลาย หรือลบการระบุตัวตนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (5) เพื่อขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (6) เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (7) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอมตามพื้นฐานทางกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา และ (8) เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำขอของคุณในการใช้สิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของ PDPA

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณกับเราได้

**ติดต่อเรา:** หากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อข้างต้น คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราและตัวแทนในท้องถิ่นได้ที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

#### **+ ตุรกี**

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาล คือ คลินิก/ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ST JUDE MEDICAL TURKEY MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İcerenkoy Mahallesi Umud Sokak No:10-12, Quick Tower K:6 Atasehir, Istanbul, Turkey เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ (1) ให้บริการแอปนี้แก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัย เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ

ภายในกรอบการทำงานนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลและถ่ายโอนในแง่ของหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 (2) ของกฎหมายฉบับที่ 6698 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("LPPD") โดยการได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณหรือมีเหตุผลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 5/2 (c) "มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของคู่สัญญาในสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำหรือการปฏิบัติตามสัญญา" หรือมาตรา 5 /2 (ç) "เป็นข้อบังคับสำหรับผู้ควบคุมข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง" หรือไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6(3)

หากคุณเป็นพ่อแม่/ผู้ปกครองที่สร้างบัญชีเพื่อให้เด็กใช้งานหรือแม่แต่ใช้แอปและบัญชีระบบเพื่อประโยชน์ของเด็ก คุณต้องให้ความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของบุตรหลานของคุณด้วย เพื่อที่จะเก็บรวบรวมประมวลผล และใช้งานผ่านแอปและ Merlin.net รวมถึงความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณนอกตุรกี

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนออกนอกประเทศตุรกี และจะต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการถ่ายโอนดังกล่าวจากคุณก่อนเริ่มบริการ

Abbott ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคนส่งค่าขอเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ

หากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ สามารถติดต่อบริษัท Abbott ได้โดย [คลิกที่นี่](mailto:privacy@abbott.com) หรือที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

## **+ยูเครน**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่เราดำเนินการเช่นนั้นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายตามที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ** โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณต้องการให้ลบข้อมูลของคุณออกจาก **Merlin.net** คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณขอให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

## **+สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ("UAE")**

Abbott ได้รวมมาตรการป้องกันที่เหมาะสมไว้ในสัญญากับคู่สัญญาต่าง ๆ (รวมถึงบริษัทในเครือของ Abbott) ที่อยู่นอก UAE ซึ่งอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ดู **+การจัดเก็บข้อมูล +การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา และ +การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน**) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ใน UAE เป็นครั้งคราว

หากว่าและในขอบเขตที่ว่า Abbott ต้องการความยินยอมจากคุณในการดำเนินการประมวลผลที่เราดำเนินการในฐานะผู้ควบคุม (ดู **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott**) โดยการคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรณีที่ Abbott อาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา แต่สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการของเราต่อไป

## **+สหราชอาณาจักร**

บริษัทในเครือของ Abbott ในท้องถิ่นของคุณคือ Abbott Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK

## **+สหรัฐอเมริกา**

Abbott ดำเนินงานในฐานะผู้ร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณในการทำให้แอปนี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ที่รับประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (Health Insurance Portability and Accountability Act) และระเบียบข้อบังคับที่นำมาปฏิบัติ (รวมเรียกว่า "**HIPAA**") เป็นผลให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เก็บรวบรวมผ่านทางแอปนี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย HIPAA และเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันของผู้ร่วมธุรกิจของเราและตามที่สรุปไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและความยินยอมนี้

## **+แคลิฟอร์เนีย**

ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ผู้ที่พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอรายชื่อบุคคลภายนอกทั้งหมดจากบางธุรกิจซึ่งผู้ที่พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในช่วงปีปฏิทินก่อนหน้า ซึ่งธุรกิจนั้นได้เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง Abbott ถูกกำหนดให้ตอบสนองต่อคำขอของลูกคำปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในระหว่างปีปฏิทินใด ๆ หากต้องการทำการร้องขอดังกล่าวคุณควรส่งจดหมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ Abbott, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117 ในคำขอของคุณ โปรดยืนยันชื่อที่จริงว่าคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและให้ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน สำหรับการตอบกลับของเรา ทั้งนี้โปรดทราบว่า การแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย และการแบ่งปันข้อมูลที่ครอบคลุมเท่านั้นจะรวมอยู่ในการตอบกลับของเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Abbott ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติว่าด้วยความความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act) (CCPA) และสิทธิของคุณภายใต้ CCPA โปรดไปที่ <https://www.abbott.com/privacy-policy.html>

## **+เวียดนาม**

โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้รับทราบข้อมูลและได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในที่นี้ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 15 ปี ทั้งผู้ใช้และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้ต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม



คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากถอนความยินยอม Abbott จะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

**สิ้นสุดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว – ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่ ABBOTT ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศนี้ไม่ใช่ข้อตกลงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ปลายทางในส่วนถัดไป**